



# THÔNG

# TIN

**HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM - VFV**

**Tập một, số Bốn, Tháng Mười một, 2010**

Tỉnh Dòng **ANH EM HÈN MỌN VIỆT NAM**

3, Mai Thị Lựu, Q.1  
Sài Gòn – Việt- Nam

**☎**  
Số 05/TGT-VFV



Ngày 17 tháng 9 năm 2010

Kính thăm quý Ân nhân,  
Kính thăm quý Ban Quản trị và Ban Điều hành Hội VFV,

Cầu chúc toàn thể quý vị Bình an và Thiện hảo!

Ngày là lễ cha thánh Phanxicô được năm đầu thánh hôm nay là một thời điểm thích hợp để tôi hiệp thông với Gia đình Phan Sinh trên khắp thế giới hướng về đại lễ cha thánh Phanxicô, ngày 4-10, và chia sẻ ít tâm tình với quý vị.

*Trước tiên là tâm tình tri ân.*

Vào ngày lễ thánh Antôn 13-6, Tỉnh Dòng đã có thêm hai tân linh mục và một phó tế. Vào ngày 3-9 vừa qua, Tỉnh Dòng lại có 18 tân tập sinh, và sáng hôm sau, có 9 em khẩn lần đầu. Đến ngày 23-9 này, sẽ có 9 anh em tuyên khấn trọng thể tại Tu viện Thủ Đức. Con số thành sinh (= tiền tập sinh) năm nay là 26 em. Như thế, các ơn gọi trong Tỉnh Dòng có chiều hướng gia tăng. Đây là những kết quả mà Thiên Chúa đã làm phát sinh từ nhiều đóng góp, trong đó có những công hiến quý báu của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và xin quý vị hiệp thông với chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vẫn đang kêu gọi các người trẻ đi vào nếp sống tu trì Phan sinh, và biến những đóng góp giới hạn của chúng ta thành những giá trị Nước Trời.

*Kế đó là tâm tình liên đới trách nhiệm.*

Khi có dịp gặp gỡ quý vị giữa các sinh hoạt cụ thể, đa dạng, tôi đã thấy được tất cả những hy sinh của quý vị. Ai cũng chạy đôn chạy đáo trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, thế mà quý vị vẫn gắn bó với anh em chúng tôi và bỏ giờ bỏ sức bỏ công bỏ của ra mà tạo dựng một mạng lưới bảo trợ ơn gọi hữu hiệu. Quả thật, quý vị và anh chị em đang muốn sống tình liên đới để xây dựng Hội Thánh và Hội Dòng chúng tôi. Điều này càng khiến chúng tôi phải tâm niệm rằng nếu đào tạo ra những tu sĩ chỉ biết thần Nhiên đón nhận những đóng góp do mồ hôi nước mắt của người khác mà thụ hưởng riêng, thì chúng tôi đã thất bại, vì chỉ đào tạo ra những con người ích kỷ nhất, và như thế là lừa dối mọi bằng hữu xa gần. Ước gì khi đã tới thời điểm này, lúc mà Hội Thánh Việt Nam kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo phận Tông toà Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thiết lập Phẩm trật Giáo hội Công giáo tại Việt Nam với 3 giáo tỉnh Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Tỉnh Dòng AEHM VN cũng chúng tỏ sự trưởng thành để sẵn sàng gánh vác sứ mạng mới trong thế giới tương lai.

**Quý vị đang muốn sống tình liên đới để xây dựng Hội Thánh và Hội Dòng chúng tôi.**

*Cuối cùng là tâm tình tin tưởng huynh đệ.*

Còn mấy tháng nữa, Tỉnh Dòng chúng tôi kết thúc ba năm phục vụ. Chúng tôi lại dừng lại để nhìn về quá khứ hầu nhận ra những điểm mạnh điểm yếu, và nhìn tới tương lai, để xác định những mốc phải nhắm mà đi tới, sao cho vẫn là những anh em hèn mọn mà biết phục vụ hữu hiệu. Tất cả những công việc này sẽ đạt tới đỉnh cao khi chúng tôi cử hành Tu Nghị Tỉnh Dòng vào trung tuần tháng giêng 2011. Chúng tôi sẽ phải xác định lại tầm nhìn cũng như sứ mạng của mình trong thời gian tới, và những phương thức thực hiện. Xin tha thiết ký thác những sinh hoạt sắp tới đây cho lời cầu nguyện của anh chị em.

**Xin tha thiết ký thác những sinh hoạt tới đây cho lời cầu nguyện của anh chị em.**

Nhân dịp lễ cha thánh Tô Phụ ngày 4-10, chúng tôi cầu chúc quý anh chị trong Ban Quản trị Hội VFV cũng như toàn thể quý Ân nhân được chan hòa niềm vui thiêng liêng, do cảm nhận được rằng Thiên Chúa quá yêu thương mình. Để rồi, từ đó chúng ta sẽ tận tình sống và quảng đại cống hiến như một cách “đáp trả” tình yêu vẫn đang làm cho chúng ta sống và phát triển.

Thân ái,

ts. FX Vũ Phan Long, OFM

*Giám Tỉnh*

## GIAI ĐOẠN THỈNH TU:

**Thời gian:** Một năm

**Mục đích:** \* Giúp thỉnh sinh xác nhận quyết tâm hoán cải của họ bằng cách đi dần dần từ cuộc sống ngoài đời vào nếp sống Phan Sinh.

\* Chuẩn bị vào nhà Tập.

**Địa điểm:** Nhà Thỉnh tu được gọi là Huynh đệ đoàn Bình Giả, thôn Đông Yên, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Cha Phụ trách:** Phêrô Đậu Văn Minh, OFM



Niên khoá 2010 - 2011



### **Cầu Nguyện:**

Nung đúc  
đời sống  
Tâm Linh



### **Học Tập:**

Tu đức, Tâm lý,  
Giáo Lý, Phụng  
Vụ, Kinh Thánh  
và Phan Sinh học



### **Lao Động:**

Chăm sóc  
vườn tược



## **THÀNH QUẢ HUẤN LUYỆN**

**Niên khoá 2009 – 2010**

9 tu sinh khẩn lần đầu

8 tu sinh khẩn trong thể

1 tu sĩ nhận chức Phó tế

2 tu sĩ được thụ phong Linh mục

Số ứng sinh thụ huấn 2010 – 2011

Giai đoạn Tìm Hiểu : 70

Giai đoạn Thỉnh Sinh : 26

Tập Sinh : 17

Khẩn Sinh: 50



### **Hai tân linh mục:**

*Giuse Lê thanh Đề OFM*

*Giuse Nguyễn Đình Tri OFM*

### **Một tân phó tế:**

*Giuse Nguyễn Thành Thông*

Thụ phong tại Thủ Đức ngày  
13 tháng 6 năm 2010

**Saigon, ngày 10 tháng 9 năm 2010**

Kính thưa Quý vị Ân nhân,

Tình Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp do hảo tâm của Quý vị cho công việc đào tạo Tu sĩ trong Tình Dòng.

Trong năm 2009, tình dòng đã nhận được tổng số tiền là 83,000 USD từ hội Bào Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN (VFV)

Xin tri ân những đóng góp của Quý vị.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý vị Ân nhân và Gia quyến được muôn ơn lành.

**Tu sĩ Giuse Đình Quốc Trụ**

*Quản Lý Tình Dòng.*



Sáng ngày 1/9/2010 hai mươi sáu tân Thỉnh sinh của niên khóa 2010-2011 đã có mặt tại nhà Bình Giả. Anh em đã hòa nhập vào cuộc sống ở đây khá nhanh nhờ bởi đã quen với tác phong và nề nếp sinh hoạt cộng đoàn khi còn ở nhà Tim hiểu. Không gian nhà Bình Giả yên tĩnh và khí hậu trong lành, đây cũng là điều kiện thuận lợi để anh em dần thân sâu hơn vào đời sống Phan Sinh. Sinh hoạt thiêng liêng của anh em khá đa dạng và phong phú. Các cha trong cộng đoàn dâng thánh lễ cho anh em mỗi ngày. Đặc biệt trong tuần, anh em dành một giờ để cầu Minh Thánh Chúa với những bài gọi ý suy niệm do chính tay anh em

biên soạn. Tối thứ sáu hàng tuần, anh em cùng đồng hành với Đức Kitô trên con đường Canve qua chặng đàng Thánh giá. Qua đó, anh em có cái nhìn sâu sắc và tinh tế hơn về “Thập giá Chúa Kitô nguồn ơn cứu độ”. Ở Bình Giả anh em được rèn luyện trong lao động nhiều hơn trước kia. Hai tuần đầu anh em cùng nhau làm cỏ vườn để trồng bắp, chăm sóc cà phê và tiêu. Dù chỉ là những “Nông dân nghiệp dư”, nhưng anh em cũng đã hoàn thành khá tốt và nhanh chóng công việc. Cả khu vườn thán trước còn im lìm, tĩnh mịch trong cỏ dại, nay đã trở nên quang đãng, sạch sẽ và luôn vang dội tiếng cười. Giờ phút nào nhiệt nhất trong ngày phải nói đến giờ chơi thể thao vào mỗi buổi chiều. Chương trình học tập cũng đã đi vào nề nếp với hai môn học “Khai trương” là Anh văn và Đường hướng huấn luyện Phan sinh.

Mỗi sáng chủ nhật, anh em dạy giáo lý, thăm viếng các anh em dân tộc ở Ruộng Tre, Châu Ro... Bình Giả là một cộng đoàn nằm tách biệt với khu dân cư, điều kiện vật chất còn thiếu thốn. Thế nhưng đó chính lại là nơi mà hai mươi sáu anh em Thỉnh sinh sẽ triển nở hơn trong linh đạo Phan sinh với lối sống đơn sơ, nghèo khó.

**Đại diện Thỉnh Sinh**

**LTS:** Từ số thông tin này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cùng quý vị về tất cả các chi hội trường là những cộng tác viên đặc lực nhất của hội Bảo Trợ.

# Trang Ân nhân



**Chi hội Chicago 1:** Cụ bà Nguyễn Thị Thục (cụ Hòa) năm nay đã 85 tuổi, tuy chưa một lần đặt chân đến nhà dòng Phanxicô Việt Nam cũng như chỉ nghe nói thoáng qua về các tu sĩ áo nâu của dòng. Nhưng cụ đã nhiệt tình đáp lời mời của cha **Giuse Phạm Văn Bình** OFM và Thầy **Phaolô Trần Văn Thịnh** OFM. Cụ đã cùng với bác **Trần Văn Tân** và bác **Trần Thị Châu** miệt mài kêu gọi các ân nhân tham gia vào 3 chi hội của thành phố Chicago. Tuy tuổi đã cao, cụ vẫn bao năm nhẫn nại làm danh sách, thu nhận các đóng góp của các ân nhân trong chi hội và gửi về cho nhà dòng. Đến nay số ân nhân riêng chi hội Chicago 1 đã lên đến 58 người và số tiền đóng góp cho quỹ BTOGPX rất đều đặn. Nguyễn vọng của cụ dành cho nhà dòng là đào tạo được những tu sĩ Phanxicô đạo đức năng nổ phục vụ cho cánh đồng truyền giáo khắp nơi.



**Chi hội Garland – Dallas:** Bà Nguyễn Thị Thiệp gần 80 tuổi, ngay từ năm 2006 bà đã đốc thúc đại gia đình lập một nhóm ân nhân nơi bà cư ngụ là thành phố Garland, Texas. Sau 75 bà và gia đình sống tại Bình Giả (Bà Rịa) nơi có cộng đoàn tu sĩ dòng Phanxicô về sinh sống và phục vụ. Nhóm ân nhân tại Garland hiện trực thuộc chi hội Dallas do anh **Trương Quang Nhuận** đảm trách với tổng số hội viên là 52 người.



## **Chi hội Kitchener – Canada**

Anh **Trần Quốc Hùng** 57 tuổi, tân chi hội trưởng, và anh **Hoàng Thiện** 62 tuổi người đã gây dựng chi hội từ năm 2006 với 8 ân nhân. Cả hai đang tích cực chung sức mở rộng chi hội. Đến nay chi hội đã có 82 ân nhân. Vào dịp lễ mừng Thánh Phanxicô vừa qua, anh chị em trong chi hội đã được hân hạnh đón tiếp cha **Phêrô Nguyễn Văn Quý** OFM từ Toronto về dâng lễ và họp mặt chung vui.



## **Chi hội Cựu Phan Sinh**

Anh **Ngô Văn Thông** là một trong những đàn anh của đại gia đình Phan Sinh hải ngoại gồm nhiều thế hệ cựu chủng sinh của dòng Phanxicô. Trong thời gian anh làm hội trưởng hội CPS, chương trình BTOG đã được khởi xướng và là một trong những chương trình thành công nhất của hội CPS. Anh **Nguyễn Tư Ninh** hiện là hội trưởng và nhiều thành viên khác cũng đang lãnh nhiều trách nhiệm trong ban quản trị và điều hành của hội BTOG hoặc đứng ra thành lập chi hội tại các địa phương.



## TIN TỨC



**Cha Ignaxiô Nguyễn Duy Lam OFM** hiện đang ở tại tu viện Phanxicô Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. Cha vẫn tiếp tục làm việc với hội VFV. Địa chỉ liên lạc: [ignlam@yahoo.com](mailto:ignlam@yahoo.com)

**Cha Gioan Baotixita Đinh Ngọc Hoàn OFM** vẫn trong thời gian tu học tại Maryland. Cha cũng sẽ phụ giúp công việc cho hội VFV Địa chỉ liên lạc: [dnghoan@yahoo.com](mailto:dnghoan@yahoo.com)



**Cha Phaolô Nguyễn Thanh Bình OFM** mới sang Hoa Kỳ tu học vào tháng 4, 2010. Với thời giờ cho phép, cha cũng sẽ tiếp tay cho hội VFV. Địa chỉ liên lạc: [pbinh33@gmail.com](mailto:pbinh33@gmail.com)

### Hội Bảo Trợ Ôn Gợi Phanxicô Việt Nam:

- Do Tỉnh dòng Phanxicô VN chủ trương
- Trực thuộc Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam
- Mục đích yểm trợ Tỉnh Dòng trong việc huấn luyện các tu sinh

### Hội Bác Ái Phanxicô:

- Do cha Trịnh Tuấn Hoàng OFM chủ trương
- Không thuộc Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam
- Mục đích phục vụ các hoạt động bác ái từ thiện tại Việt Nam và Campuchia

### Hai hội là hai tổ chức hoàn toàn độc lập

#### Hội Đồng Quản Trị VFV

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Châu Lang  
Thành viên: Nguyễn Tư Ninh  
Trần Đức Phong  
Nguyễn Thanh Chính

#### Ban Điều Hành VFV

Trưởng ban: Vũ Anh Nhật  
Kế toán: Trần Thanh Thiện  
Thư ký: Phạm Thái Hoàng

#### Đại diện Tỉnh Dòng Phanxicô VN:

Lm Nguyễn Duy Lam, OFM

## Thông báo

### 1. Địa chỉ mới của VFV:

Trong tờ Thông Tin 2009, chúng tôi đã thông báo cho quý vị rõ về việc thay đổi địa chỉ của văn phòng VFV. Tuy nhiên vẫn có một số thư từ gửi về địa chỉ cũ và bị thất lạc. Xin quý ân nhân gửi thư từ liên lạc và chi phiếu đóng góp về địa chỉ mới:

**Vietnamese Franciscan Vocation (VFV)**  
667 Singley Dr, Milpitas, CA 95035

### 2. Cập nhật danh sách và địa chỉ của ân nhân:

Quý vị chi hội trưởng đã cùng chúng tôi cố gắng cập nhật danh sách và địa chỉ của tất cả ân nhân vào một hệ thống Data base mới. Tuy nhiên vẫn có một số thư từ bị gửi trả về, nhất là những thư liệu về việc khai thuế của quý vị. Xin quý vị thông báo cho chi hội trưởng hay cho chúng tôi được biết địa chỉ mới nếu có sự thay đổi.

VFV email: [VFV.Nonprofit@gmail.com](mailto:VFV.Nonprofit@gmail.com)

### 3. Ân nhân cần cầu nguyện đặc biệt hay mới qua đời:

Nếu quý vị ân nhân của VFV có nhu cầu đặc biệt cần sự cầu nguyện chung của Tỉnh dòng và tất cả hội viên hay có ân nhân mới qua đời cũng như cần xin lễ, xin quý vị thông báo ngay cho chúng tôi hay qua chi hội trưởng.

VFV phone: (408)655-9200 xin để lại lời nhắn.

### 4. Thông báo của văn phòng kế toán:

- Biên lai mọi đóng góp cho VFV sẽ được gửi ra vào trung tuần tháng một 2011 để quý vị tiện việc khai thuế.
- Mỗi tam cá nguyệt văn phòng chúng tôi sẽ gửi về cho các chi hội trưởng tờ tường trình cập nhật về những đóng góp của quý vị.

## CẦU NGUYỆN CHO CÁC ÂN NHÂN QUA ĐỜI

Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Điền, Versailles  
Giuse Nguyễn Chấn, Chicago  
Têrêxa Nguyễn thị Chính, Chicago  
Thomas Phạm Đình Quế, Houston  
Phaolô Trần Đình Diệt, San Jose  
Giuse Đoàn Văn Nghia, Spring  
Maria Nguyễn Thị Tuyết, Arlington  
Anna Trần thị Hai, CPS  
Maria Võ Thị Năng, San Jose  
Maria Lê Thị Lộc, CPS  
Anna Đào Thị Sinh, Chicago  
Anna Nguyễn thị Quý, San Jose  
Giuse Trần Ngọc Xuân, Canada  
Maria Đỗ Thị Phú, Maryland



Mọi thư từ liên lạc và đóng góp, từ nay xin gửi về địa chỉ:  
**Vietnamese Franciscan Vocation - (VFV) - 667 Singley Dr., Milpitas, CA 95035**  
Email: [VFV.Nonprofit@gmail.com](mailto:VFV.Nonprofit@gmail.com)